

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
TỈNH LÀO CAI
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: /MTTQ - BTT
V/v chủ động tăng cường các biện pháp
phòng, chống cơn bão số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố

Căn cứ Công điện số 09/CĐ – CT ngày 18/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động các biện pháp phòng, chống cơn bão số dự báo 3. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 4h sáng nay (18/8), tâm bão số 3 có tên quốc tế là Dianmu (Thần sét) đang ở vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10-11. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây Tây Bắc sang khu vực thượng Lào, mỗi giờ đi được 15 đến 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Thần Sét, từ chiều nay (18/8) đến hết ngày 20/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Lào Cai. Để chủ động ứng phó với các tình huống do mưa, lũ gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất mức thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động có các biện pháp phòng tránh và ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, thông báo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân không không nghỉ qua đêm tại lều, lán nung, rẫy, không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú để kịp thời di chuyển về nhà khi mưa bão; không vớt củi, đánh bắt cá tại các sông, suối khi nước lũ lên cao. Tăng cường sử dụng dụng hệ thống loa truyền thanh xã, thôn, bản để thông tin, kịp thời về diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh và diễn biến của cơn bão số 3, cảnh báo, công tác chỉ đạo ứng phó để chính quyền, Nhân dân theo dõi, cập nhật thường xuyên, chủ động phòng tránh, tránh tư tưởng chủ quan.

3. Phối hợp với các UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát phương án đảm bảo an toàn hồ đập, phương án phòng tránh lũ quét và sạt lở đất để sẵn sàng

ứng phó với mọi tình huống, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Có phương án sơ tán, di chuyển người dân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt, lở đất, đá đến nơi an toàn.

4. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời có kiến nghị đề xuất hỗ trợ gia đình bị thiệt hại theo quy định và kịp thời.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTT MTTQ tỉnh;
- Lưu: VT, Ban PTMT tỉnh.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Tráng A Phù